

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

1. 4 จังหวัดภาคเหนือสำรวจข้าวนาปี
2. เอกชนคว่ำร่างพ.ร.บ.มันฉบับใหม่ชี้ขัด WTO ผวาทุบส่งออก1.5แสนล.
3. สมุทรสงครามประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
4. คอแลมน์ ฐูมาเล่าไป: ปัญหาใหม่ของกุ้ง
5. ฟาร์มาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ก้าวสู่ความสำเร็จ เปิดสาขาบุรีรัมย์
รุกธุรกิจค้าส่งอาหารแช่แข็ง
6. ปปง.เซ็นเอ็มไอยู2หน่วยสหกรณ์สกัด'ฟอกเงิน'
7. บิ๊กตูเปิดตลาดโอท็อปข้างทำเนียบ
8. กรมวิชาการเกษตรจัดงานถ่ายทอดผลงานวิจัยยิ่งใหญ่"50 ปีเส้นทางวิจัย
ผลงานก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน"
9. อสส.ชมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์พัฒนาระบบผลิตนมได้มาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคนม
10. ภาพข่าว: เสนอร่าง กม.ปาล์ม
11. ช่างจันทนหยุดสุดท้าย...: ยึดทรัพย์พวกดูดนมเด็ก!
12. 'ไอยูยู'ลามสหรัฐจ้องเล่นงานไทยออกกฎหมายตรวจเข้ม'กุ้ง-ทูน่า'

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ

4 จังหวัดภาคเหนือสำรวจข้าวนาปี

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแผนการออกจัดเก็บข้อมูลการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

โดยเตรียมออกทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายในเขตหมู่บ้านตัวอย่างต่างๆ ที่ทำการเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งได้กำหนดไว้โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง



จำนวนทั้งสิ้น 266 หมู่บ้าน โดยจะสำรวจแบบปริมาณการผลิต 240 หมู่บ้าน และการสำรวจแบบจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต 26 หมู่บ้าน และทำการหาค่าประมาณการทางสถิติ และวิเคราะห์เพื่อ



หาปริมาณผลผลิตข้าวนาปี

สำหรับการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ สศท.1 ได้เชิญหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด และ กรมการข้าว เข้าร่วมสังเกตการณ์การสำรวจดังกล่าวด้วย เพื่อให้

ผลการสำรวจเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจในวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี 2558/59 ในแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวอย่างในการสำรวจ ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง

เกษตรกรต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1138 ในวันและเวลาราชการ.

เอกชนคว่ำร่างพ.ร.บ.มันฉบับใหม่ ชี้ขาด WTO ผวาทุบส่งออก 1.5 แสนล.

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ออกหัก เอกชนคว่ำร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่หลังตกเพียง 3 ชั่วโมงต้องยุติกลางคัน ชัดผิดกติกาการค้าโลก ป้องอุตสาหกรรม 1.5 แสนล้าน หวั่นกระทบส่งออก รองเลขาฯ สศก เห็นพ้อง วอนอย่าเลียนแบบโมเดลกองทุนอ้อยและน้ำตาลหลังพบปัญหาเทียบ ด้านสภาเกษตรกรเผยทำหน้าที่เต็มที่แล้ว จะทำรายงานส่ง สนช. ต่อไป

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และในฐานะประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการจัดโครงการสัมมนาปรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. ... โดยมีคณะกรรมการด้านพืชไร่ สนช.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ส่งออก ผู้ค้าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้มาระดมความคิดเห็นร่วมกัน จากก่อนหน้านี้ได้ไปจัดเวทีใน 50 จังหวัด จนได้ร่าง พ.ร.บ. ที่ตกผลึกฉบับนี้

ในการประชุมครั้งนี้ยอมรับว่าไม่แปลกใจที่ทางตัวแทนสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยจะไม่เห็นด้วยทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าขัดกับหลักการขององค์การ

การค้าโลก หรือดับบลิวทีโอ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วต้องการให้ผู้ส่งออกได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีตลาดแน่นอนได้ราคาที่อยู่ได้ ส่วนเงินที่เก็บเข้ากองทุน ก็เก็บจากเกษตรกรและผู้ส่งออกเท่ากัน จริงๆแล้วก็น่าวิน-วินด้วยซ้ำไป แต่เมื่อไม่เห็นด้วย จะมาให้พิจารณากฎหมายเป็นรายข้อไม่ได้ จึง

➤ **คาดการณ์มูลค่ารายได้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ ในปี 2569**

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
1. มันเส้นและมันอัดเม็ด	60,000
2. แป้งมันสำปะหลัง	65,500
3. แป้งคัดpls	23,000
4. สาгу	1,500
รวม	150,000

ที่มา : คณะกรรมการยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 10 ปี (ปี 2559-2569)



ตัดสินใจอยู่ดีจบลงเพียงเท่านี้ เพราะพ.ร.บ.จะเกิดได้ ไม่ใช่ฝ่ายเกษตรกรเห็นชอบอย่างเดียว ต้องเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย

"กำลังดำเนินการประมวลผลข้อสรุปทั้งฝ่ายสนับสนุน และคัดค้านจะเสนอต่อสนช.เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.มันสำปะหลัง พ.ศ. ...ต่อไป อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. นี้ได้คัดลอกมาจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยหวังว่าการดูแลจะครอบคลุมเช่นเดียวกับชาวไร่อ้อย"

นายบุญมี วัฒนเรืองรอง เลขานุการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เผยในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นเรื่องของการอุดหนุน ซึ่งขัดกับหลักการของดับบลิวทีโอ ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หน่วยงาน หรือคู่แข่งจะโจมตี ท้ายสุดขายสินค้าไม่ได้ถูกแบนคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือเกษตรกรจึงอยากให้ทบทวนกันใหม่ เพราะปัจจุบันนี้การส่งออกโดยรวมทั้งปี 1.5 แสนล้านบาท (ดูตารางประกอบ)

เช่นเดียวกับนายคณิต ลิขิตวิทยา วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่กล่าวว่า อย่าคิดว่ากา

ลอกเลียนโมเดลกองทุนอ้อยและน้ำตาลจะดีเสมอไป เพราะทุกวันนี้น้ำตาลทรายในประเทศ กลายเป็นภาระคนไทยที่ต้องรับประทานราคาสูงกว่าราคาตลาดโลกทุกอย่างที่เป็นประเทศผลิต รวมถึงยังมีปัญหาอื่นๆตามมา และสิ่งที่สำคัญหากผลักดัน พ.ร.บ. นี้ออกมา จะขัดกับหลักการของดับบลิวทีโอแน่นอน ออกมาให้ไตร่ตรองให้รอบคอบให้ทุกฝ่ายเปิดใจเจรจากัน อาจจะง่ายกว่าถ้าตกลงกันได้ พ.ร.บ. ก็คงไม่จำเป็น

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง เผยแผนโรดแมป โดยมีเป้าหมาย ผลผลิตเฉลี่ยมันสำปะหลังเป็น 5 ตัน/ไร่ ในปี 2562 และ 7 ตันต่อไร่ในปี 2569 มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 8.5 ล้านไร่ ปัจจุบันไทยผลิตมันสำปะหลังปีละ 25-30 ล้านตัน อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่รับได้ 35 ล้านตัน ถ้าโรงงานเอทานอลได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการได้ทั้งหมดต้องการมันอีก 20 ล้านตัน (ไม่รวมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเติบโต)

สมุทรสงครามประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัด ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายสงบ ลำอานศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม และพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ การดำเนินโครงการผลิตพริกบางช้าง ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นจี่ และการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร.

ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 สรุปผลการดำเนินโครงการตลาดเกษตรกร การดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559 โครงการบูรณาการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2559

ผู้แทนโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 10 ส่วนแยกเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงาน



คณนัส กาใจ

ปัญหาใหม่ของกุ้ง

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.สมศักดิ์ ปณิธีธยาชัย นายกสมาคมกุ้งไทย บอกว่ากว่า 3 ปีมาแล้ว ที่อุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้งเกิดอาการตายด่วน (Early Mortality Syndrome) หรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี ส่งผลให้การผลิตกุ้งของประเทศลดลงกว่าครึ่งจากผลผลิตเฉลี่ยปีละ 5 แสนตัน เหลือประมาณปีละ 2 แสนตัน รายได้จากการส่งออกก็ลดลงเป็นเงาตามตัว

ที่ร้ายไปกว่านั้น เกษตรกรหลายรายประสบปัญหาขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ ส่วนที่เหลือก็ขาดความมั่นใจต้องชะลอการลงทุนท่ามกลางความเสี่ยง แต่สิ่งที่คุณประกอบการทั้งเกษตรกรและผู้ส่งออกไทยยังคงมุ่งเน้นคือการผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อคนทั้งโลก

ที่ผ่านมาทั้งภาคเอกชนและเกษตรกรต่างร่วมมือกันเดินหน้ารื้อฟื้นปัญหาเอสเอ็มอีอย่างไม่หยุดยั้ง ความพยายามหาทางออกด้วยการเยียวยาและการปรับเทคโนโลยีการเลี้ยงตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์ การอนุบาลลูกกุ้งเพื่อให้ลูกกุ้งแข็งแรงมีความต้านทานโรค การทำความสะอาดบ่อเลี้ยง และเทคนิคอื่นๆ ส่งผลในทางบวกมากขึ้น ทำให้เกษตรกรบางพื้นที่สามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งได้บ้าง แต่การผลิตก็ยังไม่สามารถกลับคืนมา 100% เหมือนเดิม แต่ก็ทำให้ประเทศไทยมีความหวังที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

แต่ปัญหามือยู่ว่า ตอนนี้พอปัญหาโรคกุ้งตายด่วนเริ่มดีขึ้นแต่ออเดอร์จากประเทศทำให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีก ล่าสุด ดร.วิมล จันทโรทัย อธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โรคกุ้งตายด่วน เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น จึงทำให้กำลังการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยผลผลิตกุ้งทะเลในปี 2558 (มกราคม-กันยายน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น 17.22% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

ประกอบกับช่วงนี้มีการพักออเดอร์ของลูกค้าที่สำคัญ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการสั่งซื้อกุ้งจากเกษตรกร ส่งผลให้ราคากุ้งทะเลเริ่มตกต่ำสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จึงได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2558 ขึ้นมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนผู้ประกอบการท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเพื่อถกหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพุงราคา หลังประสบกับปัญหาโรคกุ้งตกต่ำจากการฟื้นตัวของโรคตายด่วน ที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมกุ้งไทย เพื่อร่วมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ

คณะทำงานชุดนี้ ตั้งขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยให้มีผู้แทนของกรมประมง ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมเป็นคณะทำงาน

นอกจากนี้ กรมประมงได้ดำเนินการเสนอโครงการ “ปรับโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ถ้างานนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และได้รับการอนุมัติก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งครับ!

พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ ก้าวสู่ความสำเร็จ

เปิดสาขาบุรีรัมย์ รุกธุรกิจค้าส่งอาหารแช่แข็ง พร้อมเปิดตัวเป็นสปอนเซอร์ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ เปิดศูนย์ค้าส่งอาหารแช่แข็ง และอาหารสดครบวงจรสาขาล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าขยายฐานการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มรูปแบบ พร้อมเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

คุณประภร มหากิจโกศล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอาหารสดและอาหารแช่แข็งครบวงจร กล่าวว่า "การเปิดตัวพีมาร์ทซูเปอร์สโตร์สาขาสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นสาขาที่ 9 หลังจากเปิดตัวไปแล้ว 8 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี

อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ และนครราชสีมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดตัวสาขาแรกที่เชียงใหม่เมื่อปลายปี ภายใต้อิทธิพลของเซฟท์ พีมาร์ท สดสะอาดทุกวัน"

นอกจากการเปิดตัวสาขาสุดท้ายแล้ว พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ ยังเปิดตัวในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยได้รับเกียรติจากมีคุณวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ คุณเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ให้การต้อนรับและร่วมแสดง



ความยินดี ภายใต้งานยังมีนักเตะตัวจริงทั้ง 11 คน มาร่วมกิจกรรม และแจกลูกฟุตบอลรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นของทางพีมาร์ทให้กับแฟนบอล

การเปิดสาขาของค่ายเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจที่มุ่งขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากรุดดับอาหารสดโดยเฉพาะอาหารทะเล ทั้งยังมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร กลุ่มตัวแทนจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าปลีกทั่วไป รวมทั้งกลุ่มลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีระบบขนส่งด้วยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์แช่เย็นที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการเปิดตัวประจำภาคเศรษฐกิจอาเซียน"

จากสถิติการบริโภคเนื้อสัตว์ของไทย ในรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2558 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า การบริโภคเนื้อไก่ของไทยในปี 2557 มีปริมาณ 1.09 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.11 ล้านตันในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.03 ในขณะที่

ที่การบริโภคเนื้อสุกรของไทยในปี 2557 มีปริมาณ 0.973 ล้านตัน โดยคาดว่าจะปริมาณการบริโภคในปี 2558 จะเป็น 0.999 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 2.67

โดยที่ผ่านมา พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้คุณชาคริต แย้มนาม มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้และจำในแบรนด์พีมาร์ทได้มากขึ้น ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ นอกจากการจำหน่ายอาหารแช่แข็งประเภทเนื้อสัตว์ทั้ง เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และอาหารทะเล ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยด้วยระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ ยังมีการขายไลน์สินค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มการจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องครัว และบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย



ปปง.เซ็นเอ็มไออยู่ 2หน่วยสหกรณ์ สกัด'ฟอกเงิน'

ปปง.จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบปัญหาการฟอกเงิน ทั้งระบบหวังผ่านประเมินแพทเอฟใน ปีหน้า ลั่นห้ามสนับสนุนการก่อการร้ายตาม ประกาศ 50 คน เผยหากฝ่าฝืนและจับกุม ผู้บริหารมีโทษจำคุก 10 ปี ขณะที่ตั้งสหกรณ์ ภาคใต้เร่งระดมทุนเสี่ยงฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงการลงนามบันทึก ความเข้าใจ(เอ็มไอยู) ระหว่างปปง. กับ [อ่านต่อหน้า > 13](#)

ต่อจากหน้า > 16

ปปง.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่า ในปี 2559 ไทยต้องถูกประเมิน จากคณะทำงานเฉพาะเพื่อดำเนินมาตรการ ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน(FATF) อีก ครั้ง ในส่วนของสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง ถูกตรวจสอบ ดังนั้นเมื่อพบสหกรณ์ใดที่เข้า ข่ายการฟอกเงินเจ้าหน้าที่จะต้องให้ปปง.รับ รู้เพื่อเข้าไปตรวจสอบ

ทั้งนี้ความเสี่ยงของสหกรณ์ที่เข้าข่าย ปัจจุบันตรวจพบหลายกรณี หลายวิธีการ อย่างกรณีสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ มี บางแห่งที่เอาเงินไปหนุนผู้ก่อการร้าย สหกรณ์ เครดิตยูเนียนคลองจั่น ที่มีคดีการฟอกเงิน สิ่งเหล่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องแจ้งเข้ามา ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถรับมอบหมายจาก ปปง.ให้ดำเนินคดีได้ ยกเว้นการยึดทรัพย์ที่ ต้องให้ปปง.ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะดำเนินการ ได้รวดเร็วและย้ายเงินจากความร่วมมือ ตามเอ็มไอยูครั้งนี้

"การตรวจสอบที่สามารถทำได้ทันทีคือ การ รับจำนวน โดยหลักการ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ต้องรายงานธุรกรรม ถ้าไม่มีการรายงานให้เจ้าหน้าที่แจ้งมายังปปง. ซึ่งมีโทษจะปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท วัน ละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ทำธุรกรรม "พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

นอกจากนี้ปปง.ยังมีกฎหมายก่อการร้าย จะมีโทษจำคุกได้ ซึ่งปัจจุบันปปง.ได้เวียนรายชื่อ 50 ราย ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ รวมทั้ง คอบต. ภาคใต้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ทุกแห่ง กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) ที่ ปัจจุบันเป็นการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ถ้ามีรายชื่อนี้ ห้ามจ่ายเงิน ถ้าจ่ายอธิบดีหรือ ผู้บริหารหน่วยงานนั้น มีโทษจำคุก 3-10 ปี และ ผู้บริหารเท่านั้นที่จะถูกจับกุม ดังนั้นเพื่อให้รับ ทราบโดยทั่วกันเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจึงต้อง ผ่านการฝึกอบรม อย่างสหกรณ์ภาคใต้ที่มีการ ระดมทุนบ่อยครั้งนั้น เป็นที่ตั้งขอสังเกตได้ว่า อาจมีการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายได้

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า การตรวจสอบ สหกรณ์เรื่องการฟอกเงินอย่างเข้มข้นครั้ง นี้ เพื่อสร้างความมั่นคงกับสหกรณ์ เพื่อให้

เห็นภาพสหกรณ์โกงกันเองน้อยลง ในอดีต ที่ธนาคารโกงกันเองน้อยลงแล้ว แต่ปัจจุบันยัง มีการตามยึดทรัพย์กันอยู่ อย่างกรณีเครดิต ยูเนียนคลองจั่น อาจจะไม่เกิดขึ้น

"สิ่งเหล่านี้เมื่อ FATF เข้ามาตรวจสอบ ในปีหน้านั้น เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องตอบให้ ได้ ซึ่ง FATF อาจจะไม่ไปตรวจเฉพาะกรม ส่งเสริมสหกรณ์ แต่จะเข้าไปตรวจสอบที่ สหกรณ์ได้ เป็นสิ่งที่หน่วยงานไทยไม่สามารถ บังคับFATFได้ และจะไม่มีการบอกล่วงหน้า หากFATFอยากไปเครดิตยูเนียนคลองจั่น ก็ ยังคิดไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้น ปปง.ไม่ยอม ให้เกิดปัญหา เพราะถ้าเกิดแล้วจะแก้ปัญห าได้อีกครั้งในอีก 5 ปีข้างหน้า"

ดังนั้นการทำเอ็มไอยูครั้งนี้จะทำให้ต่าง ประเทศเห็นว่า ไทยตั้งใจจริงในการแก้ไข ปัญหา การตรวจสอบไม่ได้ทำไปเฉย ๆ แต่ ต้องให้พันธมิตรนี้ไปสัมฤทธิ์ผล ไม่มีสหกรณ์ ที่ล้มเหลว สหกรณ์ไม่ใช่สหกรณ์กระทำความ ผิด ซึ่งคิดว่าหากร่วมมือกันปัญหานี้จะรอดพ้น ไปได้

ด้านพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า

กระบวนการฟอกเงินมีโอกาสที่จะเข้ามา เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งอยาก เห็นว่ากระบวนการสหกรณ์เหล่านี้จะไม่เป็น เครื่องมือของการฟอกเงิน และสหกรณ์มี ความเข้มแข็ง โปร่งใส ไม่ทุจริต วันนี้ไทย ต้องทำงานร่วมกับFATF และมีความสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมั่นใจทุกระดับ เพื่อ รักษาประโยชน์ของชาติ ในด้านการค้าและการ ลงทุนเอ็มไอยูนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและคาด หวังว่าทั้ง 3 หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้

นายวิณะโรจน์ ส่งเสริมสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เอ็มไอยูนี้ จะร่วมมือใน 3 ด้าน คือ 1.การให้ความร่วมมือซึ่งกันและ กันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนการ ทำงานของทั้ง 3 หน่วยงาน ทั้งวิชาการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือการดำเนินการอื่นตาม ที่หน่วยงานร้องขอ 2.ให้สนับสนุนนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย และ 3.ร่วมมือกันตามสมควรใน การพัฒนาบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กตูเปิดตลาดโอท็อปข้างทำเนียบ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน OTOP to AEC (โอท็อปทูเออีซี) มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ร่วมงาน ภายหลังการเปิดงาน นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโอท็อปตามบูธต่างๆ

และให้กำลังใจกับผู้ประกอบการอย่างเป็นกันเอง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเปิดงานอีกครั้ง ดีใจที่ทุกคนได้นำแนวทางตามพระราชดำริมาสานต่อเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาต้องการให้สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถต่อสู้กับความยากจนได้ ตนมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเปิดตลาดเพราะได้เห็นรอยยิ้มของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ได้มีที่ค้าขายซึ่งจะทำให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ก็ต้องพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

กรมวิชาการเกษตร จัดงานถ่ายทอดผลงานวิจัยยิ่งใหญ่ "50 ปีเส้นทางวิจัย ผลงานก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน"

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด "50 ปี เส้นทางวิจัย ผลงานก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน" ซึ่งกรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยดังกล่าวที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ปี พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในระดับไร่นา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้

ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตอ้อย การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผลงานที่กำลังอยู่ในความสนใจและเป็นปัญหาของเกษตรกร เช่น อ้อยพันธุ์ใหม่ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย การเพิ่มผลผลิตอ้อย ขณะเดียวกันยังเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และการผลิตพืชในระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์และเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้ผู้สนใจเข้าชมด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน

■ ออส.ชมสหกรณ์โคนมไทยมีลค์พัฒนาระบบผลิตนมได้มาตรฐาน

สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคนม

“ดร.วิโรจน์” ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมคุณภาพสหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด กระตุ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค ระบุเป็นสหกรณ์ตัวอย่าง มีระบบการผลิตนมได้มาตรฐานสากล พร้อมสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิต

สรุป: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมนมดิบ และระบบตรวจสอบคุณภาพของสหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตนมนมดิบแปลงใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า สหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์โคนมที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายนมนมดิบมาตั้งแต่ปี 2530 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,223 ราย จำนวนโคนมของสมาชิก 21,404 ตัว มีศูนย์รวบรวมนมนมดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถรองรับปริมาณนมนมดิบได้วันละไม่น้อยกว่า 200 ตัน โดยศูนย์รวบรวมนมนมดิบของสหกรณ์ ได้รวบรวมนมนมดิบจากฟาร์มสมาชิก เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ชั่งน้ำหนักและการรักษาคุณภาพนมตามมาตรฐานการผลิตนมนมดิบส่วนหนึ่งป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์และนมพร้อมดื่ม UHT เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน วันละ 50 ตัน

และผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ จำหน่ายในพื้นที่ส่วนที่เหลือจะขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปนมที่เป็นคู่ค้าของสหกรณ์ซึ่งธุรกิจการรวบรวมและจำหน่ายนมนมดิบของสหกรณ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และระบบ ISO 9001 2008 ฮาลาล และ HACCP ปริมาณนมนมดิบที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิกในแต่ละเดือนเฉลี่ย 4,000 ตัน มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 850 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ 32 ล้านบาท

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันอาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะส่งผลให้โคนมมีสุขภาพดี ผลิตนมนมได้คุณภาพตามมาตรฐานให้ปริมาณผลผลิตต่อตัวมากและคุ้มค่ากับการลงทุน ในปี 2546 สหกรณ์ จึงได้ขอยกทะเบียนจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์และขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมประเภทต่างๆ โดยความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ feed center ผลิตโดยระบบอัตโนมัติและจัดส่งอาหารสัตว์ถึงฟาร์มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเพียงพอสมำเสมอสำหรับการเลี้ยงโคนมตลอดฤดูการ และในปี 2558 ได้ริเริ่มผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป มีอาหารสัตว์มากกว่า 15 ชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับโคนม ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก ส่งผลให้โคนมผลิตที่สูงขึ้น มีนมนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น

ซึ่งธุรกิจนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และยังเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เช่น ข้าวโพดมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง รำข้าว และกากปาล์ม

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ปริมาณนมนมดิบที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณนม ทั้งประเทศ สิ่งที่ต้องการผลักดันคือ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้เห็นว่านมที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนม เป็นนมที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์โคนมไทยมีลค์ จำกัด นับได้ว่าเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่มีระบบการผลิตนมได้มาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญและยึดสโลแกน “นมของเกษตรกรไทยเพื่อคนไทย” พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้เด็กไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ
วันที่: พุธที่ 5 - อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2558
ปีที่: 38 **ฉบับที่:** 4781
Col.Inch: 18.02 **Ad Value:** 24,327
ภาพข่าว: เสนอร่าง กม.ปาล์ม

หน้า: 7(บนขวา)
PRValue (x3): 72,981

คลิป: ๓๓



เสนอร่าง กม.ปาล์ม - นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.... ต่อพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเพื่อแก้ปัญหา ปาล์มน้ำมัน

'ไอยูยู'ลามสหรัฐจ้องเล่นงานไทย ออกกฎหมายตรวจเข้ม'กุ้ง-ทูน่า'

ผู้ส่งออกกุ้ง-ทูน่าไทยหนาว หลัง "โอบามา" สั่งร่าง กม.เพื่อจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย **Presidential Task Force on Combating IUU Fishing** เลียนแบบ IUU สหภาพยุโรป แต่มีผลบังคับครอบคลุมกว้างขวางลงไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปิดฉลากต้องถูกตรวจสอบย้อนกลับไปถึงประเทศต้นทาง ให้ร่วมรับผิดชอบด้วย

ไอยูยู

หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ออกมาบังคับใช้กับสมาชิกสหภาพ ตลอดจนการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศที่ 3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา สหรัฐก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เตรียมการที่จะประกาศใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทย

ด้วยเหตุผลที่ว่า ในขณะที่ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (Noncooperating Country) ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่จะได้รับ "ใบแดง" ในอีก 6 เดือนข้างหน้า และหากกฎหมาย IUU ของสหรัฐมีผลบังคับใช้ขึ้นมาอีกประเทศหนึ่ง ไทยจะ

ต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาสินค้าประมง 2 ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU เป็นแผนแห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากสภาองเกรสแล้ว

โดยมอบ National Ocean and Atmospheric Administration หรือ NOAA ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เป็นผู้จัดทำร่างรายละเอียดของกฎระเบียบ (Proposed Rule) ล่าสุดร่างกฎระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ไปแล้วบางส่วน และคาดว่าสหรัฐจะสามารถประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ IUU ดังกล่าวได้ภายในปี 2559

ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการเบื้องต้น มีการกำหนดหรือการระบุสายพันธุ์อาหารทะเล "ที่มีความเสี่ยง" ต่อการทำประมง IUU หรือการหลอกลวงเกี่ยวกับอาหารทะเล 13 สายพันธุ์ ได้แก่ หอยเป่าอื้อ, ปลาเคียดแอตแลนติก (Atlantic Cod), ปูม้า, ปลาโลมา, ปลาทะเลประเภท Grouper, แมงดาทะเล, ปลาเคียดแปซิฟิก (Pacific Cod), ปลากะพงแดง, ปลิงทะเล, ฉลาม, กุ้ง, ปลากะโทงเทงตาบ และปลาทูน่า

ด้านนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวถึงประเด็น IUU ของสหรัฐว่า ขณะนี้ทางสหรัฐอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล ได้แก่ ร่างระเบียบการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งในส่วนของการจับจากทะเล (Catcher) และ

การเลี้ยง (Aquaculture) หรือ Presidential Task Force on Combating IUU Fishing กับร่างระเบียบกฎหมายการทำผิดเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (Seafood Fraud)

โดยร่างทั้ง 2 ฉบับนี้ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกลางของสหรัฐในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งตามขั้นตอนคาดว่าสหรัฐจะสามารถประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวได้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งทางสมาคมมองว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลของไทยทั้งระบบ และอาจจะหนักกว่ากฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป เนื่องจากมีการผูกโยงเรื่องความผิดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลทั้งหมดเข้าไปด้วย จึงอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับตัวเพื่อรับมือกับกฎระเบียบดังกล่าว

"ร่างกฎระเบียบ IUU ของสหรัฐจะเข้มข้นแตกต่างจากระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปตรงที่อียูจะควบคุม IUU เฉพาะสัตว์น้ำที่จับจากทะเลโดยตรง (Catcher) แต่ IUU สหรัฐจะดูไปถึงสัตว์น้ำจากการเลี้ยงบนบกด้วย (Aquaculture) ด้วย ซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงและการส่งออกกุ้ง เพราะสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยสหรัฐจะมีการตรวจสอบย้อนกลับว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งมาจากการทำประมงผิดกฎหมายหรือไม่ และผลพลอยได้จากการทำประมงในกรณีปลาที่จับมาทำปลาป่นมีการดำเนินการอย่างไ่ม่ยั่งยืน

เช่น เรานำปลาทูน่ามาทำปลากระป๋อง หากจับมาด้วยวิธีการที่ไ่ม่ยั่งยืน แล้วนำหัวปลาและกระดูกมาทำปลาป่นนำไปให้

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 5 - อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4781

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 94.62

Ad Value: 127,737

PRValue (x3): 383,211

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ไอยูยู' ลามสหรัฐจ้องเล่นงานไทยออกกฎหมายตรวจเข้ม' กุ้ง-ทูน่า'

กุ้งกิน ตลอดเส้นทางซัพพลายเชนเหล่านี้ ถือว่าไม่ถูกกฎหมาย ปัจจุบันยอมรับว่า การแก้ไขปัญหาค่าการทำการประมงผิดกฎหมาย ยังไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ" นายพรศิลป์กล่าว

นอกจากนี้ร่างกฎหมายของสหรัฐยังมี การระบุกันว่า "อะไรก็ตามที่ทำผิดเกี่ยวกับอาหารทะเลก็จะเกี่ยวกับ IUU ด้วย"

ยกตัวอย่าง ส่งออกไปแล้วมีการทำผิดกฎเรื่องการส่งออก เช่น ตัดฉลากผิด ขี้แจงผิด เอกสารผิด ราคาผิด มีสารตกค้าง บรรจุภัณฑ์ผิด ทั้งหมดนี้จะถูกผูกโยงเข้าไปในกฎหมาย IUU

ยกตัวอย่าง เทรดเดอร์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเข้าไปจะเป็นคนตัดฉลาก แต่ถือว่าประเทศผู้ผลิตต้นทางต้องรับผิดชอบด้วย

"เช่น กรณีตัวอย่างคอสโกในสหรัฐ ฟ็องวอล-มาร์ตว่าติดฉลากผิดเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน ไม่ได้ติดฉลากว่า กุ้งนี้ไม่ได้ผลิตจากแรงงานที่ผิดกฎหมายไม่มีฉลาก จะต้องถูกสืบย้อนกลับมาถึงผู้ผลิตในประเทศไทยด้วย

แม้ตอนนี้บทลงโทษจะยังไม่มีการเขียนชัดเจน แต่คาดว่าบทลงโทษคงไม่เบา ดังนั้นเราต้องปรับตัวรับมือ ปรับโครงสร้างการผลิตทั้งระบบ โดยเฉพาะกรมประมง ควรนำระเบียบมาวิเคราะห์ ไม่ใช่รอจนเกินเหตุกรณี IUU ของยุโรป เวลาผ่านไป 4-5 ปี เราไม่ทำอะไรเลย" นายพรศิลป์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนของไทยได้โต้แย้งว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับของสหรัฐผ่านกระบวนการพิจารณาพิจารณาไปแล้วว่า "ไม่เห็นด้วย" ใน 2 ประเด็น

ประกอบด้วย 1) การรวมเรื่องของกุ้งที่มาจากทะเลเพียงอย่างเดียว กับ 2) กรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (Seafood Fraud) ทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่ควรรวมเข้าไปไว้ในกฎหมาย IUU

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า สหรัฐมีความพยายามที่จะนำ IUU เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ในหัวข้อมาตรฐานและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

รวมถึงความร่วมมือในการยุติการอุดหนุนการทำประมงที่เป็นอันตรายและสนับสนุนการออกมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยการเจรจา TPP ต่อไปอาจจะมีการรวมเงื่อนไขในการบังคับใช้แรงงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการปลอมแปลงอาหารทะเล เพิ่มความโปร่งใส และการติดตามโครงการให้เงินอุดหนุนการประมง

"ในปีนี้สหรัฐจะร่วมมือกับอียูในการปรับปรุงข้อเสนอบังคับใช้กฎหมายแรงงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการกับปัญหา IUU และการทุจริตในธุรกิจประมงและเตรียมหาข้อสรุปการเจรจา T-TIP ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กับสภาสูงของสหรัฐพิจารณาด้วย"

ขณะที่นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ได้รายงานผลการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกรมประมงของประเทศสเปน เมื่อ 7-9 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า สเปนมีระบบติดตามเรือประมง (VMS) ระบบบันทึกและรายงานข้อมูลการทำประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทำให้สเปนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

ทั้งนี้ สเปนสนใจจะทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับไทย ไทยกับสเปน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านประมง โดยเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา IUU และการพัฒนา VMS ด้วย

นอกจากนี้ได้รับรายงานผลการประชุม

ครบรอบ 20 ปี แนวปฏิบัติสำหรับการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบของ FAO ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี รวมถึง นาย Karmenu Vella กรรมการธิการยุโรป ด้านกิจการทางทะเลและการประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการประมงจากทั่วโลก เข้าร่วม 300 คน

โดยที่ประชุมได้นำเสนอสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของภาคประมงโลก ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไข IUU แนวทางการบริหารจัดการประมงทะเล และทิศทางของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอาหารทะเล

ผลการหารือครั้งนี้ไทยควรเข้าร่วมและติดตามสถานการณ์ด้านประมงของหลาย ๆ ประเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริหารจัดการประมงทะเล และเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยอย่างต่อเนื่อง

และควรหาโอกาสในเวทีระหว่างประเทศ แสดงความจริงใจของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

น้าอวยคร์บพีน้อง ผู้ใหญ่หัวหงอกหลอก...
“แตก” นวมเด็ก

อมค้ำหัวคิ้วกันเพลิน ตายไปขอให้ตกรนรกหมกไหม้
“ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิด
เผยแพร่กรณีตรวจพบการวางบิลเปล่านมโรงเรียนว่า หลัง
จากที่มีลอร์ดบอร์ดได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นในที่ประชุมแล้ว
ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

“ปลัดธีรภัทร” ยืนยันว่า ต้องนำข้อมูลไปตรวจสอบ
ติดตามด้วย เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงเกษตรฯ ไม่ใช่
เป็นผู้เสียหายโดยตรง แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้น ก็ไม่ได้
เพิกเฉย

“ดร.ธีรภัทร” แจงว่า ได้เร่งประสานหน่วยงานที่มี
หน้าที่ติดตามตรวจสอบ เพื่อเอาผิดทางกฎหมายกับ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประสานส่งข้อมูลไปยัง
“ป.ป.ท.” และ “ป.ป.ง.” แล้ว

“พีธีรภัทร” ชี้ว่า “หลังจากที่มีข้อมูลแล้ว 1 ราย
วางบิลเปล่า ต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมตรวจ
สอบจริงๆ เป็นเรื่องท้องถิ่นกับโรงเรียน เมื่อส่งข้อมูล



“ปลัดธีรภัทร”

ช่าส

จนทภัยสุดท่าย...

ยึดทรัพย์พวกคุณนวมเด็ก!

ให้ “ป.ป.ท.” แล้วจะส่งให้ “ป.ป.ง.” เพื่อดูเส้นทางการเงิน
และการฟอกเงิน

“ปลัดธีรภัทร” ย้ำว่า ใครก็ตามที่ไม่ถูกต้อง ต้องมี
ผู้ได้รับผลเสียหาย จะเป็นหลักการทำงานต่อไป
หน่วยงานเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบตรวจสอบ ตอน
นี้ประสานข้อมูลส่งให้หน่วยงาน “ป.ป.ท.”...“ป.ป.ง.” สอบสวน
ความผิด

“ดร.ธีรภัทร” บอกว่า หากที่ไหนเจอแบบนี้ไม่ใช่สอบสวน
เอาผิดทางอาญาอย่างเดียว ที่วางบิลเปล่าต้องฟ้องผู้ทำให้รัฐ
เสียหาย ต้องสอบสวนทั้งหมด

“พีธีรภัทร” เน้นว่า ทั้งภาครัฐ เอกชน หากข้าราชการ
ผิดต้องดำเนินการทางวินัย ต้องสอบเส้นทางการเงินมา
เสริมตรงนี้ เพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์ด้วย

ถ้าจะให้ดีต้องยึดทรัพย์-จับกัน 7 ชั่วโมงเลย!

อิสรภาพ พูนเสริม